

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, เงินไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ยังหนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากวันก่อนหน้า และมีแนวโน้มจะรักษาระดับการแข็งค่าไว้ได้ หลังกระแสเงินทุนยังคงไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.05 และแนวรับที่ 33.10

*ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 8 สัปดาห์เทียบเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ยังคงดีดขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดรอบ 10 เดือน

*นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะแสดงความเห็นแบบสายเหยี่ยวมากยิ่งขึ้นในวันพุธนี้ หลังจากธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) ระบุในสัปดาห์ที่แล้ว ถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอังกฤษ

*เยนแทบไม่แสดงปฏิกิริยาต่อข่าวที่ว่า นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น อาจจะประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนต.ค. เพื่อฉวยโอกาสทำประโยชน์จากคะแนนนิยมในตัวเขาที่เพิ่มสูงขึ้น และจากภาวะระส่ำระสายในพรรคฝ่ายค้านสำคัญของญี่ปุ่น

*ความวิตกที่ลดลงเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ได้ช่วยหนุนดอลลาร์ด้วย

*ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า ที่ผ่านมา พบการเก็งกำไรค่าเงินบาทเป็นระยะๆ ซึ่งธปท.ได้ดำเนินการแก้ปัญหา เมื่อพบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกติ โดยได้ดำเนินการกับสถาบันการเงิน ที่มีการทำธุรกรรมบางรูปแบบที่หนาแน่นผิดปกติไปแล้ว

*ธปท.ระบุว่า เงินทุนที่เข้ามาและมีผลต่อค่าเงินบาท จะมาจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ที่มีจำนวนสูง มากกว่าเกิดจากเงินที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.98 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 4.59 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.4 พันล้านบาท

*08.56 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.07/09 จาก 33.07 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.590/612 จาก 39.498 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.52/55 จาก 111.56 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1969/73 จาก 1.1952 เมื่อวาน

"บาทวันนี้หน้าจะทรงๆ อยู่ตรงนี้ เพราะ fund flows ยังทยอยเข้ามาอยู่ ตลาดก็รอดูผลประชุมเฟดกลางสัปดาห์ว่าจะออกมายังไง" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้